

**BỘ XÂY DỰNG**

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: **2428** /2009/CV-TCKH

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2009

V/v: Thông tin thêm về kết quả SXKD Quý 2  
và 6 tháng đầu năm 2009 của Báo cáo Tài  
chính hợp nhất VINACONEX

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ**

Theo đúng kế hoạch, ngày 6/8/2009, Tổng Công ty cổ phần VINACONEX đã công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2009 của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng Công ty trên website Vinaconex các trang thông tin của cơ quan quản lý chứng khoán Nhà nước.

Sau khi số liệu được công bố, VINACONEX đã nhận được câu hỏi của một số cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Quý 2/2009. VINACONEX xin được thông tin để các cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm hiểu rõ thêm về kết quả này như sau:

Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại là 18,37 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi hạch toán phân bổ lợi ích theo tỷ lệ của cổ đông, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của toàn Tổng Công ty VINACONEX quý 2 là âm 16,54 tỷ đồng.

Sở dĩ, lợi nhuận kinh doanh trong quý 2/2009 hợp nhất của toàn Tổng Công ty VINACONEX có kết quả như trên là do trong quý 2 năm 2009, hầu hết các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh đều đạt kết quả kinh doanh tốt nhưng một số Công ty cổ phần thành viên khác mà VINACONEX chiếm phần lớn trong cơ cấu vốn điều lệ lại có lợi nhuận là âm. Đây là những Công ty được hình thành trên cơ sở tiếp nhận các dự án đầu tư lớn của Tổng Công ty: Dự án Xi măng Cẩm Phả, Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và đưa vào khai thác, sản xuất kinh doanh. Doanh thu chưa ổn định do sản phẩm chủ yếu mới tiêu thụ mạnh từ giữa quý 2, trong khi nhiều khoản chi phí phát sinh từ quý 1 nay mới được phân bổ. Mặc dù vậy, khoản lỗ của các Công ty này đã được dự kiến từ trước và vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát (thực tế, khoản lỗ phát sinh còn thấp hơn dự kiến)

Chính vì vậy, sau khi hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ với toàn bộ các Công ty cổ phần thành viên, đồng thời phân bổ lợi nhuận thực hiện theo tỷ lệ lợi ích



thì thu nhập của toàn Tổng Công ty VINACONEX lỗ 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận hợp nhất của toàn Tổng Công ty vẫn là số dương.

Từ quý 3/2009, các dự án mới đi vào hoạt động sẽ sản xuất ổn định, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tăng hơn so với quý 2 nên chắc chắn chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của các Công ty này sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Điều này cũng góp phần làm giảm khoản trích lập dự phòng tài chính ở Công ty Mẹ, cũng như đóng góp tốt hơn vào kết quả kinh doanh chung của toàn Tổng Công ty.

VINACONEX cũng xin lưu ý các cổ đông là tại Công ty Mẹ, doanh thu và lợi nhuận quý 2/2009 tăng trưởng mạnh so với quý 1. Cụ thể, quý 2/2009 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty Mẹ VINACONEX đạt 2.128,8 tỷ đồng, tăng 327,65% so với quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.626,59 tỷ đồng. Mặc dù đã trích lập dự phòng tài chính lên đến gần 166,107 tỷ đồng song lợi nhuận quý 2 của Công ty Mẹ vẫn đạt 158,71 tỷ đồng, tăng 11 lần so với quý 1. Kết quả này cùng với các biện pháp mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành VINACONEX đang triển khai thực hiện sẽ đảm bảo kết quả tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm. Ban lãnh đạo VINACONEX cam kết sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ cho cổ đông.

Với mong muốn số liệu báo cáo tài chính công bố được minh bạch, VINACONEX xin trân trọng thông tin tới quý cổ đông và các nhà đầu tư nội dung chi tiết như trên và mong nhận được sự chia sẻ của Quý cổ đông về kết quả thực tế như đã báo cáo.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Website Vinaconex;
- Lưu VP, TCKH, ĐNPC



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Phương*

